



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 27 tháng Sáu năm 2022

Đến: Các Nhân viên và Đối tác của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển

Chủ đề: Tài trợ chuyển tiếp cho các thay đổi mô hình mức giá vào ngày 1 tháng 7

ODDS đang làm việc để cung cấp tài trợ chuyển tiếp cho các cơ quan cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi [việc thực thi các nhóm dịch vụ và mức giá mới](#). Các nhóm dịch vụ mới và mức giá mới sẽ tăng, hoặc giữ nguyên, đối với phần lớn những người được phục vụ. Một số người ở tỷ lệ thấp sẽ đi vào các nhóm dịch vụ với mức độ nhu cầu thấp hơn dựa trên việc Đánh giá Nhu cầu Oregon (Oregon Needs Assessment - ONA) của họ, dẫn đến loại hạng thanh toán ở mức thấp hơn.

Khoản tài trợ một lần này sẽ không dành cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ. Khoản tài trợ này sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất điều chỉnh theo mô hình kinh doanh mới trong khi đảm bảo các đánh giá ONA phản ánh chính xác nhu cầu của những người được hỗ trợ và làm việc với thực thể quản lý hồ sơ để yêu cầu các trường hợp ngoại lệ, nếu thích hợp.

Khoản tài trợ một lần này dựa trên số lượng người được phục vụ bởi mỗi cơ quan — không phải là các thay đổi mức giá cụ thể. Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ sẽ nhận được khoản tài trợ này có sẵn [tại đây](#). ODDS sẽ gửi email trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ này kèm theo một thỏa thuận để xem xét, ký tên và gửi trả lại để tiếp cận nguồn tài trợ chuyển tiếp này.

Để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ, tôi nhiệt liệt khuyến khích sự tham gia vào các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật của Compass liên quan đến các trường hợp ngoại lệ. Thông tin chi tiết có sẵn trong [bản truyền thông này](#).

Ngoài ra, ODDS thường xuyên cập nhật các Khóa đào tạo về Dự án La bàn, và danh sách các khóa đào tạo đã được ghi lại và sắp tới được liệt kê trong [bản truyền thông này](#).

Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi tiếp tục làm việc trong quá trình quan trọng này.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Thông báo của Giám đốc ODDS trước đây có sẵn tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @ oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và khám phá trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng mà quý vị ưa thích. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi dưới tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc có khuyết tật nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy cập www.oregonrelay.com or www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.